



# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๕๐๙.๗/๓๓๐๗



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหามลพิษของคณะกรรมการธิการ  
การเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร

เรียน เลขานุการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๑๓๙๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. ผลการดำเนินการ กรณีรายงานการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหามลพิษ  
ของคณะกรรมการธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร  
ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหามลพิษของคณะกรรมการการเกษตร  
และสหกรณ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีคำสั่งให้กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง  
การต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง  
และความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกต และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
และจัดส่งไปยังสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ  
จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการรักษา  
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้จัดทำผลการดำเนินการ กรณีรายงาน  
การพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหามลพิษของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์  
สภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๘๕